

Số: 349 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với hệ thống thông tin cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 20-4-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, ngày 05-7-2017, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 362/CTr-UBND ngày 03/11/2017 thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” (Kế hoạch số 81-KH/TU và Chương trình hành động số 362/CTr-UBND).

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương triển khai quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 81-KH/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang, Chương trình hành động số 362/CTr-UBND của UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung đưa thông tin về cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương; những thông tin kiến thức, kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống, lao động, sản xuất, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội địa phương; tuyên truyền phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội từ cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trạm Truyền thanh; Đội tuyên truyền lưu động, thư viện, Bưu điện Văn hóa xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh... Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu, đề án, kế hoạch đưa thông tin về cơ sở của các Bộ, ngành và của tỉnh (Chương trình Mục tiêu quốc



gia đưa thông tin về cơ sở; Đề án Giảm nghèo về thông tin; Đề án “Nâng cấp, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở giai đoạn 2017-2020”...).

2. Việc tổ chức cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở

- Công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin cơ sở từng bước được nâng lên cả về nội dung và hình thức. Đa dạng hóa các hình thức đưa thông tin về cơ sở thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin cơ sở trên hệ thống phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, truyền thanh cấp huyện, cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động Công thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị; tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí; xây dựng các chương trình truyền thông chuyên đề thông tin cơ sở... Chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở hiện có trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Lồng ghép việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng tháng, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ, đột xuất để định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời; chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí về các vấn đề dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là tình hình biển, đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng uy tín của tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2017 về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động đối với các loại hình báo chí đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tiếp tục nâng cao chất lượng họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, định hướng thông tin, tuyên truyền cho báo chí có trọng tâm, trọng điểm, trong đó chú trọng đến công tác định hướng thông tin, tuyên truyền các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trong các cuộc họp giao ban báo chí, có phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề dư luận đang quan tâm. Qua đó, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời những vấn đề quan trọng, các sự kiện và vụ việc phức tạp, nhạy cảm diễn ra tại địa phương. Ngoài họp định kỳ hàng tháng, phối hợp tổ chức các cuộc họp báo chuyên đề và họp báo tại các huyện.

- Việc thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” theo Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

+ Trước khi Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”, năm 2017, tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số

982/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 phê duyệt Đề án “Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Kiên Giang đến năm 2020”. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin theo định hướng thông tin, tuyên truyền của tỉnh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật vận hành máy và viết tin, bài cho cán bộ, viên chức của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, từ đó tạo thuận lợi trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức các đợt kiểm tra tại các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh về nội dung tuyên truyền, kiểm tra tần số, giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật; hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở... Qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những khiếm khuyết; kịp thời biểu dương các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng Nhân dân.

+ Việc bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Đề án: Năm 2017, tỉnh ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 27/4/2017, phê duyệt Đề án “Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” với tổng kinh phí thực hiện Đề án là 16.854.900.000 đồng. Trong đó phân kỳ: Năm 2017: 6.374.400.000 đồng; Năm 2018: 4.214.000.000 đồng; năm 2019: 3.330.700.000 đồng; năm 2020: 2.935.800.000 đồng. Vì vậy, sau khi Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”, giao Sở Thông tin và Truyền thông không xây dựng thêm kế hoạch triển khai, hàng năm xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí để triển khai Đề án “Nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” theo lộ trình cụ thể. Năm 2018, UBND tỉnh phân bổ kinh phí là 4.214.000.000 đồng thực hiện một số nội dung, chi tiết như: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên thanh cho cán bộ làm công tác truyền thanh; Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để sản xuất chương trình và phát sóng tại đài truyền thanh các huyện, thành phố: Phú Quốc, Rạch Giá, Kiên Lương, U Minh Thượng; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở (nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới) tại huyện An Minh, huyện Phú Quốc và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên hệ thống truyền thanh; bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và khai thác thông tin trên mạng internet, kỹ năng vận hành, sửa chữa thiết bị truyền thanh cho 295 người là biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật và cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố; cán bộ thông tin, truyền thông xã, phường, thị trấn, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã tại các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, An Minh. Mua sắm cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá 50 bộ loa không dây, 01 bộ vi tính, 01 bộ lưu trữ dữ liệu. Mua sắm Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Lương: 01 máy quay phim, 01 bộ máy tính bản và phần mềm dựng, 100 bộ loa không dây, 01 máy ghi âm, 01 bộ thu phát và 01 Mixer. Mua sắm Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh

huyện Phú Quốc: 01 máy quay phim và 30 bộ loa không dây. Mua sắm cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện U Minh Thượng: 01 máy quay phim, 01 bộ máy tính bản và phần mềm dựng, 80 bộ loa không dây, 01 máy ghi âm, 01 bộ thu phát và 01 Mixer. Đầu tư Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh: Xây mới trụ ăngten, mua mới 01 máy phát sóng FM. Đầu tư mới 02 Trạm Truyền thanh tại Đồn Biên phòng Xà Lược và Đồn Biên phòng Rạch Tràm xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Năm 2019, tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với kinh phí là 3.330.700.000 đồng.

+ Hàng năm, UBND các huyện, thành phố cấp kinh phí đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ tăng thêm; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị ứng dụng công nghệ phục vụ sự nghiệp theo kế hoạch năm cơ bản đảm bảo. Các khoản chi tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh được quan tâm. Các khoản chi phí quản lý hành chính: Vật tư văn phòng, dịch vụ công, thông tin liên lạc, công tác phí; hoạt động nghiệp vụ chuyên môn cơ bản được đảm bảo. Về kinh phí sự nghiệp phân bổ cho hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, hàng năm kinh phí từ ngân sách Nhà nước, cấp cho các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện cũng không giống nhau. Trung bình từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Đài có nguồn kinh phí do ngân sách cấp cao nhất là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Quốc, trung bình là 1,8 tỷ đồng/năm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Riềng gần 768 triệu/năm. Thấp nhất là các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện: Hòn Đất, Kiên Hải, Châu Thành, Tân Hiệp (kinh phí được cấp từ 70 đến 153 triệu đồng/năm).

+ Một số Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tích cực huy động từ nhiều nguồn xã hội hóa, mỗi năm huy động hàng chục triệu đồng, để trang bị thêm các cụm loa truyền thanh không dây, trang bị tại các khu dân cư và những xã còn khó khăn. Điển hình là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá, mỗi năm vận động các doanh nghiệp hỗ trợ hơn 200 triệu đồng, trang bị gần 30 cụm loa không dây và các thiết bị khác cho đài; duy trì vận động nhân dân tham gia hỗ trợ tiền điện, phục vụ cho các cụm loa hoạt động trong các cụm và khu dân cư. Kinh phí từ các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia: Năm 2020, đầu tư Trạm Truyền thanh xã Bình Giang, huyện Hòn Đất với kinh phí 600 triệu đồng.

- Đối với việc triển khai thực hiện Tiểu Dự án 4 giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020:

+ Năm 2017: Tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho cán bộ công tác thông tin, truyền thông cho gần 500 đối tượng là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Ban Biên

tập Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; Trường áp và cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tại các huyện An Biên, An Minh và Hòn Đất. Nội dung tập huấn: Kỹ năng tuyên truyền miệng; kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền; tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất; công tác thông tin cơ sở... Báo cáo viên: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xây dựng 10 cụm pano tuyên truyền trực quan cố định ngoài trời tại 10 xã thuộc huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất. Hỗ trợ 12 loa kéo lưu động và 12 loa phóng thanh cho 12 xã thuộc huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất.

+ Năm 2018: Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 06 lớp tập huấn giảm nghèo thông tin tại các địa điểm Hà Tiên, An Biên, An Minh, Hòn Đất, Kiên Lương và Gò Quao với hơn 1.150 học viên, đối tượng là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; Trường áp, khu phố và cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện... Nội dung triển khai các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về thông tin và truyền thông; an ninh biển, đảo Việt Nam và công tác thực thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua, phương hướng trong thời gian tới; kỹ năng tuyên truyền miệng; kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền; tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất; công tác thông tin cơ sở; văn bản của Tỉnh ủy, UBND và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt... Đầu tư trang thiết bị cho các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện phục vụ công tác tuyên truyền gồm: 60 bộ loa cho 03 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện: An Biên, An Minh, Hòn Đất (mỗi đài 20 bộ) và 10 cụm loa kèn cho hệ thống truyền thanh các xã Đông Thạnh, huyện An Minh (04 cụm); xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất (02 cụm); xã Nam Yên, Nam Thái A, Nam Thái, huyện An Biên (04 cụm).

+ Năm 2019: Tổ chức 07 lớp tập huấn cho cán bộ huyện, xã, ấp làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở tại các huyện: Kiên Hải, Phú Quốc, Giang Thành, Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Hòn Đất với hơn 1.000 lượt học viên đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Thường trực UBND, Văn phòng UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, cán bộ văn hóa, cán bộ truyền thanh và trường áp, khu phố. Nội dung tập huấn: Tập trung tuyên truyền trật tự an toàn giao thông; các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng... Đầu tư 04 cụm pa nô tuyên truyền cố định gồm: Xã Vân Khánh Đông, xã Tân Thạnh, huyện An Minh; xã Nam Thái, huyện An Biên; xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận; đầu tư thiết bị truyền thanh xã: 08 cụm loa theo công nghệ mới cho xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; Thông tấn xã Việt Nam xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở của tỉnh. Hỗ trợ 35 loa di động, 70 loa phóng thanh phục vụ công tác tuyên truyền cho 35 xã thuộc

các huyện: Giang Thành (05 xã: Vĩnh Phú, Vĩnh Điều, Tân Khánh Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ); Kiên Hải (04 xã: Hòn Tre, Lại Sơn, Nam Du), Giồng Riềng (10 xã: Hòa Hưng, Hòa Lợi, Hòa An, Hòa Thuận, Ngọc Hòa, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Hòa, Thạnh Lộc), An Minh (06 xã: Đông Hòa, Đông Thạnh, Đông Hưng, Đông Hưng B, Tân Thạnh, thị trấn Thứ 11), Vĩnh Thuận (08 xã: Thị trấn Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Tân Thuận, Phong Đông, Vĩnh Phong, Bình Minh), Phú Quốc (02 xã: Thổ Chu, Hòn Thơm).

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã tổ chức tập huấn 10/15 huyện cho các đối tượng là cán bộ, công chức xã, trưởng ấp và cán bộ đoàn thể. Ngoài ra từ năm 2017 đến 2020, giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 03 cuộc đoàn giám sát, đánh giá thực hiện chương trình tại các xã thuộc huyện An Minh, An Biên, Hòn Đất về nội dung thông tin tuyên truyền và hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo thông tin. Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền truyền trên hệ thống 15 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện 20.000.000 đồng/huyện (2018). Hỗ trợ cho 15 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố 15 triệu/huyện xây dựng chương trình tuyên truyền giảm nghèo thông tin. Biên soạn 4.000 tài liệu tuyên truyền về lĩnh vực thông tin và truyền thông (2019).

- Về việc vận hành Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên:

+ Năm 2016 sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông lắp đặt Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh đã ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành hoạt động Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về việc thành lập Ban Quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Công tác quản lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang cơ bản hoạt động hiệu quả. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên xây dựng kế hoạch quản lý, hoạt động hàng tuần nên công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại đạt được kết quả đáng kể. Tuyên truyền đưa hình ảnh, tin, clip về hoạt động của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương liên quan, thông tin phù hợp với các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh, cập nhật thông tin đưa lên màn hình Led kịp thời về công tác đối ngoại, ngoại giao Nhân dân, hình ảnh triển lãm bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa... Nội dung đăng tải được thẩm định, theo dõi chặt chẽ và đảm bảo an ninh thông tin cho hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại. Phân công cán bộ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên thường xuyên theo dõi, quản lý thiết bị và đề xuất khắc phục, sửa chữa kịp thời...

+ Tuy nhiên, việc quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại gặp không ít khó khăn, hạn chế như: Việc triển khai quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chậm, chưa đúng tiến độ đề ra; quy chế Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành tháng 5/2016 nhưng đến tháng 6/2017

mới chính thức đưa vào hoạt động. Do Ban Quản lý dự án chương trình mục tiêu quốc gia không bàn giao trực tiếp, cụ thể cho tỉnh Kiên Giang tiếp nhận quản lý, vận hành nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Cụm thông tin đối ngoại thường xuyên hư hỏng vì màn hình Led ngoài trời mà đơn vị thi công khắc phục sửa, chữa chậm, từ đó khó khăn trong việc đưa thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện của tỉnh và của nước bạn Campuchia. Đồng thời, đơn vị chủ đầu tư không tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên giao thiết bị sử dụng nên khó khăn trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, kinh phí chi trả bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo nguồn điện phục vụ hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại hoạt động thông suốt, quản lý, vận hành, sửa chữa, nâng cấp Cụm Thông tin đối ngoại, tỉnh giao về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tự cân đối chi. Đến đầu năm 2018, Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngưng hoạt động do hư hỏng màn hình Led và đã hết thời gian bảo hành.

- Hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến huyện, thành phố, bưu điện văn hóa xã và các phòng, tủ sách ở cơ sở duy trì giữ được hoạt động thường xuyên; chú trọng bổ sung sách, báo, tạp chí mới. Thư viện tỉnh bổ sung 58.000 bản sách, 48 loại báo, tạp chí, nâng tổng số sách hiện có trong thư viện tỉnh là 140.000 quyển sách; đưa 540.000 lượt sách, báo, tạp chí phục vụ 357.000 lượt đọc giả. Cấp 10.000 bản sách cho 13 thư viện huyện và xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ và luân chuyển 10.000 bản sách cho thư viện xã, ấp, 48 điểm bưu điện văn hóa xã. Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách tại chỗ và lưu động tại các trường học, lễ hội, sự kiện trong tỉnh thu hút hơn 350.000 lượt bạn đọc đến đọc sách và tham quan; có 540.000 lượt sách, báo tạp chí đưa ra phục vụ. Số thẻ đăng ký và sử dụng dịch vụ thư viện là 35.000 thẻ.

- Đối với các thiết chế văn hóa - thể thao: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian qua, tỉnh đã tranh thủ huy động các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới các công trình văn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân như: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang, Thư viện tỉnh, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh (Bảo tàng tỉnh); cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh. Hiện nay, ngoài các thiết chế văn hóa - thể thao cấp tỉnh, toàn tỉnh hiện có 13/15 huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 103/144 xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 13/15 Thư viện huyện, thành phố.

- Biên soạn phát hành 18.000 tờ rơi, 3.000 sổ tay thông tin, tuyên truyền biển, đảo Việt Nam nói chung và biển, đảo Tây Nam nói riêng; đầu tư xây dựng cụm pa nô tuyên truyền biển đảo tại huyện Kiên Hải.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ thực hiện Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo hàng năm như: Khảo sát đặt các cụm loa truyền thanh ở các địa bàn 04 xã điểm

thực hiện Đề án là: An Sơn - Kiên Hải, Tiên Hải - thị xã Hà Tiên, Phú Lợi - Giang Thành, Bãi Thơm - Phú Quốc. Hỗ trợ 22 Tivi 32 in tivi, 04 loa di động, 07 bộ máy vi tính để bàn... cho các đơn vị: Ban vận động quần chúng thuộc bộ đội biên phòng tỉnh, Phòng chính trị, các Đoàn Biên phòng Tiên Hải, Đoàn Xẻo Nhàu, Đoàn Giang thành 969, Đoàn cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Hải đội 2, Đoàn Rạch Giá, Đoàn Rạch Tràm 762, Đoàn cửa khẩu Giang Thành, Đoàn Tây Yên 722, Hải quân Vùng, Đoàn Thổ Chu, Đoàn Nam Du, Đại đội II - Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đoàn Tây Yên, Đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy, Đoàn Hòn Sơn, Đoàn Tiên Hải và Đoàn Rạch Tràm. Các Trạm Kiểm soát biên phòng thuộc các Đoàn Biên phòng các huyện Phú Quốc, Giang Thành và thị xã Hà Tiên (Trạm Biên phòng Hòn Thơm, Rạch Đầm, Đoàn Biên phòng CKC An Thới, Trạm Kiểm soát biên phòng Rạch Vẹm, Đoàn Biên phòng Rành Dầu, Trạm Kiểm soát biên phòng Bãi Thơm, Đoàn Biên phòng Rạch Tràm, Trạm Kiểm soát biên phòng Đá Chồng, Hàm Ninh, Đoàn Biên phòng Xà Lực thuộc huyện Phú Quốc; Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Vàm Hàng Đoàn Biên phòng CKQT Hà Tiên, thị xã Hà Tiên; Trạm Kiểm soát biên phòng Rạch Gổ, Đoàn Biên phòng Phú Mỹ, Trạm Kiểm soát biên phòng CK Giang Thành, Trạm Kiểm soát biên phòng Chợ Đình, Nha Sáp, Đoàn Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành). Năm 2020, tổ chức khảo sát địa điểm và hỗ trợ 40 loa cầm tay phục vụ công tác tuyên truyền cho các Đoàn Biên phòng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Cụ thể: Hỗ trợ 08 loa cho tuyến biên giới đường bộ; 10 loa cho tuyến Phú Quốc; 16 loa cho tuyến đảo, ven biển; 06 loa cho lực lượng tuần tra trên biển và Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng.

3. Việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực trong hoạt động thông tin cơ sở

- Năm 2016: Phối hợp tổ chức Hội nghị “Tập huấn tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và kỹ năng biên tập, viết tin, bài cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở” (ngày 30/6/20216). Hội nghị tập trung tuyên truyền về Nghị quyết, chủ trương định hướng lớn nêu tại Văn kiện đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và kỹ năng biên tập tin, bài cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cho cán bộ truyền thanh và cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

- Năm 2017: Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin cơ sở và hoạt động báo chí (ngày 08/8/2017). Hội nghị với sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện và các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, người phát ngôn của các cơ quan Đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Thường trực UBND cấp huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Hội nghị được giảng viên Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Kiên Giang trao đổi, triển khai nhiều nội dung liên quan đến Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác

thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở và một số quy định công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và công tác thông tin đối ngoại, biển đảo. Qua đó, giúp cho người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu sâu sắc và đầy đủ về công tác thông tin cơ sở và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2019: Phối hợp Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo tại 02 thành phố Phú Quốc (23/8/2019) và huyện Kiên Hải (26/8/2019). Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình biển đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các chủ tàu, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản, ngư dân đang sinh sống trên huyện đảo về quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Tổ chức 22 cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại 15 huyện, thành phố và các Trường phổ thông, cao đẳng, đại học trong tỉnh. Triển lãm đã thu hút trên 30.000 lượt người tham quan tìm hiểu; 06 cuộc triển lãm về chủ quyền biển, hải đảo và chiếu phim tư liệu 3D phục vụ các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang...

4. Việc nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thanh, truyền hình như: Việc lưu trữ hình ảnh, âm thanh của quay phim bằng thẻ nhớ thay thế băng DVD như trước kia. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn được phát huy hiệu quả hơn khi việc đổi mới cách thức chuyển tải chương trình phát thanh và truyền hình về phát lại tại cơ sở và phát qua Truyền hình Cáp từ việc đơn vị phải in đĩa CD, DVD, thay thế in đĩa là chuyển tải chương trình qua đường internet; từ đó đã tiết kiệm cho đơn vị chi phí khá lớn cho việc mua đĩa, nhãn, hộp, chi phí vận chuyển... Hiện có một số Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh đăng tải các chương trình thời sự truyền hình lên các trang web do địa phương quản lý. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công nghệ họp trực tuyến giữa các huyện, giữa huyện với xã. Xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử cấp huyện, duy trì hệ thống văn bản trên hệ thống thông tin điều hành và hệ thống thư công vụ giữa các cơ quan ban, ngành cấp huyện và UBND cấp xã. Phối hợp thực hiện chữ ký số cho các cơ quan cấp huyện, cấp xã.

5. Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động thông tin cơ sở

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở ở địa phương, tỉnh thường xuyên phát động các phong trào thi đua, khen thưởng trong công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và những mô hình, điển hình trên địa bàn tỉnh; thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách về thông tin cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin cơ sở... Lồng ghép vào các phong trào thi đua trong chương trình mục tiêu, đề án, kế hoạch đưa thông tin về cơ sở của các bộ, ngành và của tỉnh (Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; Nông thôn mới; Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo hàng năm...).

6. Việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại

Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện thường xuyên hàng năm, nắm bắt kịp thời các hoạt động thông tin cơ sở ở địa phương, từ đó kịp thời chấn chỉnh, đưa vào nề nếp các hoạt động thông tin cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra các nội dung thông tin, nhất là nội dung bản tin công cộng được niêm yết tại các xã, thị trấn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

- Công tác chỉ đạo, điều hành của ngành bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của các bộ, ngành chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả; các hoạt động thông tin cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

- Công tác quản lý hoạt động thông tin cơ sở thể hiện tính chủ động, tích cực với các hình thức đa dạng, linh hoạt. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao phong phú, phục vụ tốt đời sống tinh thần của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

2. Khó khăn

- Ngân sách đầu tư cho hoạt động thông tin cơ sở nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở nhìn chung còn hạn chế, trình độ chưa đáp ứng được với nhiệm vụ được giao; cán bộ quản lý hoạt động thông tin cơ sở thường xuyên thay đổi nên việc theo dõi, quản lý còn biểu hiện lúng túng, chưa thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.

- Nguồn nhân lực của hệ thống truyền thanh còn yếu và thiếu, cán bộ truyền thanh cấp xã thay đổi nhanh, thu nhập thấp chưa tạo động lực để cán bộ làm truyền thanh nâng cao hiệu quả công tác. Hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã hiệu quả không cao, duy trì hoạt động không đều, nhiều nơi chưa bố trí kinh phí sửa chữa khi trạm hư hỏng. Cơ sở vật chất một số nơi không đáp ứng yêu cầu, chất lượng âm thanh và diện tích phủ sóng hẹp, chưa đảm bảo phục vụ nhu cầu thông tin truyền truyền cho Nhân dân. Việc phân bổ kinh phí sự nghiệp và thực hiện cơ chế tài chính chưa có sự thống nhất chung.

- Phần lớn hệ thống thư viện công cộng cơ sở gặp rất nhiều khó khăn về trụ sở; hoạt động cầm chừng. Hiện 04/15 thư viện có trụ sở, 07/15 thư viện cùng nằm trong Trung tâm Văn hóa, 01/15 ở tạm nhờ đơn vị khác, 03/15 chưa có thư viện; một số Bưu điện - Văn hóa xã cơ sở vật chất xuống cấp, diện tích phục vụ nhỏ, trang thiết bị phục vụ còn thiếu (bàn, ghế chờ), vị trí hẻo lánh, ít dân cư, việc cung cấp dịch vụ tại Bưu điện - Văn hóa xã có nơi chưa đa dạng, kỹ năng phục vụ giao tiếp, ứng xử, nghiệp vụ thư viện của một số nhân viên điểm Bưu điện - Văn hóa xã có mặt còn hạn chế...

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Về phạm vi, đối tượng quản lý

- Về lĩnh vực truyền thanh cơ sở không có cán bộ chuyên trách kỹ thuật, thường xuyên kiêm nhiệm chưa phân rõ đối tượng quản lý, hướng dẫn; tuyên truyền viên và báo cáo viên chưa có sự quản lý, phân định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn nên trong triển khai còn chồng chéo, mang tính thời vụ. Đề nghị xem xét ban hành chính sách, phụ cấp đối với tuyên truyền viên cấp xã để phát triển mạng lưới thông tin cơ sở mạnh mẽ.

- Tăng cường ứng dụng, quản lý thông tin cơ sở trên môi trường mạng (zalo, facebook...). Đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những quy định cụ thể về công tác quản lý nhà nước đối với mạng xã hội để bảo đảm thực hiện tốt hoạt động thông tin cơ sở.

2. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phát triển đối với lĩnh vực

- Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Hiện tại xã không còn chức



danh cán bộ truyền thanh, nhiệm vụ này đưa vào nhiệm vụ của công chức văn hóa - xã hội. Vì vậy, đề nghị ban hành thêm chế độ, chính sách cho công tác này.

- Đề nghị xem xét, ban hành những quy định cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt hoạt động thông tin cơ sở trong thời gian tới như: Hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu hoạt động thông tin cơ sở, quy chế hoạt động, kinh phí hoạt động; chính sách phát triển đối với từng loại hình thông tin; trang thiết bị, công nghệ thông tin, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ thông tin cơ sở.

3. Về kinh phí

Tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương và các chính sách liên quan đến công tác thông tin cơ sở hàng năm, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện các mục tiêu đề ra, tránh chồng chéo, bị động. Có thể phân bổ nguồn kinh phí hàng năm theo yêu cầu, nhiệm vụ, phân cấp (kinh phí sự nghiệp văn hóa – thể thao; kinh phí truyền thanh cơ sở; kinh phí tuyên truyền; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng...).

4. Về phương thức chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin của Trung ương, của tỉnh

- Nêu những phương thức phù hợp, có hiệu quả như: Gửi văn bản hướng dẫn chung, gửi file âm thanh tuyên truyền, tờ rơi tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

- Đề nghị cung cấp một số hình ảnh tuyên truyền, tranh cổ động (file hình ảnh, âm thanh); các đường link, trang thông tin điện tử chính thống để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

5. Về tổ chức hệ thống

- Cần có quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ truyền thanh cơ sở nói riêng và các hoạt động thông tin cơ sở nói chung.

6. Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Trong đó, chú trọng nâng cao kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả Trạm truyền thanh cơ sở. Bồi dưỡng thường xuyên về sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, bảo mật thông tin.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin kỹ thuật và cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin cơ sở ở các cấp. Tập huấn về kỹ năng biên soạn, biên tập tin, bài; biên soạn tài liệu tuyên truyền, sản xuất nội dung chương trình, biên tập tin, bài theo hướng hiện đại.

7. Về thi đua khen thưởng, hội thi liên hoan lĩnh vực

- Tổ chức hội thi, liên hoan cho các đối tượng là cán bộ, công chức quản lý, phụ trách thông tin cơ sở trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. *T. Luu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở TTTT;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP, P.KGVX, P.TH;
- Lưu: VT, ltram.

**KI CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



T. Luu

Nguyễn Lưu Trung

